

mudlek@thairath.co.th

# คาบลูกคาบดอก

## หมัดเหล็ก

## ตัดงบเพื่อชาติ (ไทย)

ได้รับ แผนการตัดงบประมาณของกระทรวง ทบวง กรม เพื่อนำมาใช้ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของ การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 รวมแล้วจำนวน 100,395 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับความต้องการใช้เงินในการฟื้นฟูประเทศ และเยียวยาประชาชน ที่ต้องออกเป็น พ.ร.ก.ให้อำนาจ กระทรวง การคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 จำนวน 1.9 ล้านล้านบาท ต่างกันลิบลับ

การที่รัฐบาลต้องตัดสินใจกู้เงินในอนาคตมาใช้ถือว่าเป็น ความเสี่ยงในระดับหนึ่ง รวมทั้งเครดิตประเทศที่จะต้องดีดลงตาม ไปด้วย ยิ่งกุ่มมาก ความน่าเชื่อถือก็จะลดลง แต่การหนี้สินประเทศ เพิ่มขึ้นมหาศาล

เป็นภาระจาก ภาษีประชาชน ที่เพิ่มพูน สวนทางกับรายได้ ของประเทศ รายจ่ายมาก รายรับน้อย รายได้ประเทศจากการ ส่งออก การบริการและจากภาษีของประชาชน ถือเป็นรายได้หลัก ในปัจจุบัน

โครงการใหญ่ๆ ที่ชะงักลง เช่น ท่าเรือแหลมฉบัง โครงการ รถไฟความเร็วสูง เขตเศรษฐกิจพิเศษอีอีซี มอเตอร์เวย์ เม็ดเงิน ลงทุนชะงักไปด้วย การสร้างงานลดลงไปด้วย ส่งออกไม่ได้ ท่องเที่ยว ไม่ได้ บริการลดลง อุตสาหกรรมการบินไม่มีรายได้ ตามหลักเศรษฐ ศาสตร์แล้ว ประเทศขาดทุน อย่างเดียว

การใช้เงินเยียวยาเอาแค่เฉพาะหน้า แจกคนละ 5,000 บาท 3 เดือน รวมแล้วเป็นเงิน 15,000 บาทต่อคน จาก 3 ล้านคนขยาย เป็น 9 ล้านคน ขยายเป็น 14 ล้านคนทยอยแจกทีละ 5-6 แสนคน รอตตรวจสอบสิทธิ์ รอยืนยันสิทธิ์ รอเงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาท ปีหน้าก็ยัง

แจกไม่ครบ

เพราะฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุดคือ การตัดงบประมาณรายจ่าย ให้ได้มากที่สุด ประหยัดค่าใช้จ่ายงบประมาณให้ได้มากที่สุด โยก งบประมาณหรือโอนงบประมาณ มาใช้จ่ายทดแทนเงินกู้ให้ได้มากที่สุด เพื่อลดภาระหนี้ให้ได้มากที่สุด จึงจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด

ไม่ใช่เพราะความสมัครใจ ของกระทรวง แต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะผู้นำประเทศต้องใช้วิจารณญาณ สั่งให้ทุก กระทรวง ทบวง กรม ตัดงบประมาณ ตามความเห็นของ สำนักงบประมาณ และ กรมบัญชีกลาง ให้ได้มากกว่าร้อยละ 20 ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับ เจ้ากระทรวงหรือผู้บังคับบัญชาสูงสุดของคนในหน่วยงานรัฐ ไม่เช่นนั้นก็จะมาจบแบบเดียวกับบขช้อาวุธ

การอ้างมีการทำสัญญาผูกพันหรือเป็นการตกลงในการซื้อ รถยนต์เกราะล้อยาง จำนวน 50 คันจาก สหรัฐฯ ในรูปแบบ FMS (Foreign Military Sales) งบประมาณ 4,515 ล้านบาท ที่ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.อ้างถึงความจำเป็น รัฐบาล และกองทัพขาดความน่าเชื่อถือในสายตาประชาชนทันที

งบกลาโหมนับแสนล้าน สามารถตัดงบประมาณมาช่วยสู้ภัย โควิดได้แค่ 1.8 หมื่นล้านบาทนั่น พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะ รมว. กลาโหม จะต้องตอบคำถามชาวบ้านให้ได้ว่าเราจะไม่ทิ้งกัน จริงหรือ

คลังลดงบไป 3.6 หมื่นล้าน มหาดไทย 5 พันล้าน ศึกษา 4.8 พันล้าน คมนาคม 3.5 พันล้าน กระทรวงการอุดมศึกษา 1.8 พันล้าน กระทรวงเกษตรฯ 1.2 พันล้าน เป็นต้น จากงบประมาณ 3.2 ล้านล้าน ตัดไม่ถึงร้อยละ 10 อยู่ดี พับผ่า.

หมัดเหล็ก